



ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑
ในการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งเปิดรับสมัครผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ - ๙ เมษายน ๒๕๖๒ และกำหนดชำระเงินภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ข้างต้นตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครหรือคุณสมบัติที่สมัครเข้ารับการเลือกสรร ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการเลือกสรรและชำระเงินภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้ว แต่ไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตามประกาศนี้ หรือหน่วยที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัคร ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัคร โปรดนำหลักฐานไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โทรศัพท์ที่หมายเลข ๐ ๒๑๔๐ ๖๒๓๖, ๖๒๓๗, ๖๒๓๙, ๖๒๔๑ **ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒** ในวันและเวลาราชการ หากปรากฏว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จะประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเพิ่มเติมต่อไป และสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ <http://energy.thaijobjob.com> หัวข้อ“ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (เพิ่มเติม)” **ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒** ถ้าไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

J.L.

(นายสรารุช แก้วตาทิพย์)

รองปลัดกระทรวง รักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงพลังงาน